

THÔNG TIN NỘI BỘ
(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 3 năm 2021)

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu thay mặt cho hơn 5 triệu đảng viên toàn Đảng. Đây là kỳ Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc⁽¹⁾.

Sau 07 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội XIII đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng sau:

1. Về Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Báo cáo chính trị có tiêu đề (đồng thời là chủ đề của Báo cáo): "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Trên cơ sở đánh giá các thành tựu đạt được, chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm, Báo cáo chính trị nhận định: Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. *Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.* Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình thế giới và trong nước trong thời gian tới, sẽ có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng

⁽¹⁾ Trong đó có 191 đồng chí (chiếm tỉ lệ 12,04%), bao gồm 171 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính thức và 20 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng dự khuyết khoá XII; 1.381 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương (chiếm tỉ lệ 87,02%); 15 đồng chí do Trung ương chỉ định theo quy định (chiếm tỉ lệ 0,95%). Dự Đại hội có 222 đại biểu nữ (chiếm tỉ lệ 13,99%); đại biểu là người dân tộc thiểu số có 175 đồng chí (chiếm tỉ lệ 11,03%). Có 3 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (chiếm 0,19%); 13 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, (chiếm 0,82%); 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,95%.

nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Báo cáo Chính trị nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo, đề ra 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

2. Về Báo cáo Tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030

Báo cáo đánh giá tổng quát, mặc dù trong quá trình thực hiện Chiến lược, đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp, nhanh chóng của tình hình chính trị, kinh tế thế giới và đại dịch Covid-19, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội và cùng với sự chủ động điều hành của Chính phủ, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Báo cáo đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, với chủ đề Chiến lược: Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025

Báo cáo đánh giá: Mặc dù trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định; nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.

Bên cạnh đó, Báo cáo cũng đã chỉ ra những hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức. Từ đó, xác định Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2021 - 2025; đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

4. Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã thống nhất đề nghị Đại hội XIII xem xét, quyết định giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

5. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội XIII. Giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

6. Về bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII. Đại hội XIII đã thảo luận và quyết định Quy chế bầu cử theo tinh thần Quy chế bầu cử trong Đảng (ban hành kèm theo Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI) và kế thừa các quy định đã được thực hiện tại các đại hội trước, đồng thời có bổ sung, sửa đổi một số điểm cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 19 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hoá, khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Để lan tỏa thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tài liệu do Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn và ban hành; nhấn mạnh những nội dung quan trọng mà Đại hội đã đạt được, nhất là các văn kiện và công tác nhân sự.

Hai là, nắm bắt tình hình dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân về Đại hội XIII của Đảng; kịp thời định hướng, đấu tranh trước các thông tin sai lệch về Đại hội. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại để nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang ngày càng có vai trò, vị thế quan trọng đối với khu vực và thế giới.

II. KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất (tháng 10/1930) đã đặt nền móng cho sự ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS). Hội nghị đã thông qua: “Án nghị quyết về tình hình Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng”. Đặc biệt là thông qua “Án nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động” - văn kiện nền tảng về lý luận vận động thanh niên đầu tiên của Đảng, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của phong trào yêu nước trong thanh niên đang phát triển và thực sự tạo nên những chuyển biến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đoàn.

Tháng 3/1961, theo đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (tháng 3/1961) đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 làm ngày kỷ niệm thành lập Đoàn hằng năm.

Từ khi thành lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động tìm tòi những hướng đi mới, phù hợp với tiến trình cách mạng của dân tộc, đáp ứng sự kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân dành cho thế hệ trẻ. Tổ chức Đoàn đã nghiên cứu phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, đề ra nhiều nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch để triển khai các mặt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Công tác chỉ đạo luôn đổi mới, sáng tạo, kiên trì, quyết liệt, trong đó luôn ưu tiên tập trung hướng về cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức thiết của thanh thiếu niên.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Các sản phẩm tuyên truyền trên internet và mạng xã hội như: infographic, video clip, bộ ảnh, video ca nhạc, poster cô đọng, phóng sự, phim ngắn... do các cấp bộ Đoàn xây dựng nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng được thanh thiếu niên yêu thích, đón nhận.

Các phong trào có sự đổi mới trong phương thức tổ chức, phát triển về quy mô, hiệu quả từng bước được nâng lên. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, nhất là dịch Covid-19, các cấp bộ đoàn đã chủ động đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức triển khai phong trào, kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng,

Chính phủ đã mang lại hiệu quả tích cực. Phong trào “*Thanh niên tình nguyện*”, *Tuổi trẻ sáng tạo*”, “*Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc*” được đẩy mạnh thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ với nhiều nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn đã thúc đẩy tinh thần sáng tạo thường trực trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn có chuyển biến tích cực. Nội dung và phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng với nhu cầu, sở thích của thanh niên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Cuộc vận động “*Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam*” tiếp tục được triển khai có hiệu quả, chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ngày càng được nâng cao. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thực hiện việc phân biện các dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền địa phương về các vấn đề phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội tại địa phương.

Phát huy truyền thống vẻ vang trong 90 năm qua, các cấp Đoàn và tuổi trẻ cả nước giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để góp phần phát huy những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong 90 năm qua, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Thứ nhất, tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nhận thức đầy đủ, sâu sắc, toàn diện về quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai, tuyên truyền khẳng định sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sáng suốt của Đảng đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức của tuổi trẻ Việt Nam; kết quả trong đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong thời gian qua. Đồng thời, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp bộ Đoàn.

Thứ ba, công tác tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể của tổ chức Đoàn các cấp, khơi gợi và phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước để cổ vũ, động viên tinh thần tuổi trẻ hôm nay nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với đất nước, góp phần cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

III. CHỦ ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP, SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI MỌI TÌNH HUỐNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Sau gần 2 tháng kiểm soát tốt được dịch bệnh trong cộng đồng, ngày 27/01/2021 Việt Nam đã ghi nhận 02 ca lây nhiễm trong cộng đồng mắc Covid-19 ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Tính đến 06h00 ngày 17/02/2021, Việt Nam có tổng cộng 1.412 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/01/2021 đến 06h00 ngày 17/02/2021 là 719 ca. Tính chung trên cả 3

miền Bắc, Trung, Nam đã có 13 tỉnh, thành phố xuất hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng khiến công tác phát hiện, khoanh vùng, dập dịch gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi nhận được thông tin về 02 ca mắc mới trong cộng đồng, trong ngày 28/01/2021, khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã triệu tập các cơ quan chức năng họp khẩn và ban hành ngay Chỉ thị 05/CT-TTg về một số biện pháp cấp bách. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố, trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/01/2021; tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu... Đối với tỉnh Quảng Ninh, tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h00 ngày 28/01/2021... Chiều cùng ngày (28/01/2021), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với tất cả các địa phương trên cả nước để quán triệt tinh thần phòng, chống dịch trong điều kiện mới. Trong thực hiện “Thông điệp 5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Các tỉnh phải thực hiện nghiêm túc việc rà soát, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật thông tin lên bản đồ chống dịch (antoanCovid.vn)... Đặc biệt, sau khi có vụ việc công dân Nhật Bản bị nhiễm Covid-19 tử vong tại khách sạn, trong cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 vào chiều ngày 15/02/2021 (mùng 4 Tết), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tất cả các địa phương trên cả nước tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, cụ thể, linh hoạt hơn Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần đẩy mạnh chiến lược phòng, chống dịch, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng và nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc; nhất quán thực hiện một chiến dịch chống dịch hiệu quả, cả về y tế và kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, việc nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 là một nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên của Chính phủ và trong tháng 2 phải có vaccine; đồng thời tăng cường khai báo y tế, siết lại những biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, có quy trình chuẩn xử lý những ca nghi nhiễm Covid-19...

Đối phó với tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, các địa phương: Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Hòa Bình, Điện Biên, Gia Lai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh... đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp, như: phong tỏa nhiều lớp, truy vết tất cả các trường hợp tiếp xúc gần để thực hiện cách ly, xét nghiệm kịp thời; đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân về nguy cơ dịch bệnh và yêu cầu nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Trước diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, công tác tuyên truyền cần tập trung một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trong việc thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh, nhất là thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Hai là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác tình hình dịch bệnh ở các địa phương nhằm góp phần ổn định tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, tránh gây sự hoang mang đối với người dân trong quá trình triển khai các biện pháp quyết liệt trong phòng, chống dịch. Theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của người dân, kịp thời định hướng dư luận trước các thông tin sai sự thật về dịch bệnh.

Ba là, tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế việc di chuyển trong dịp lễ hội sau Tết cổ truyền của dân tộc, nhất là người dân ở các vùng đang có dịch bệnh trong cộng đồng, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

I. MỘT SỐ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI ĐÁNG CHÚ Ý THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Về việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa: Ngày 29/01/2021, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ngày 22/01/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua Luật Cảnh sát biển nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

Trong việc ban hành và triển khai văn bản pháp luật quốc gia liên quan đến biển, các quốc gia có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế; chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển phù hợp với Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và sẽ kiên quyết, kiên trì các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ các quyền hợp pháp, chính đáng đó. Việt Nam yêu cầu các nước liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, có trách nhiệm thực thi một cách thiện chí luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, không có hành động làm gia tăng căng thẳng, tích cực đóng góp vào việc tạo dựng lòng tin, gìn giữ hòa bình, ổn định, thúc đẩy trật tự quốc tế trên biển và an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông.

2. Việt Nam đề xuất tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho nhân viên gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc (LHQ): Ngày 12/02/2021, Nhóm bạn bè về gìn giữ hòa bình tổ chức thảo luận không chính thức về sáng kiến Hành động vì Gìn giữ hòa bình (A4P) của Tổng Thư ký LHQ và vắc xin Covid-19. Các nước: Hàn Quốc, Ethiopia, Na Uy đồng chủ trì Phiên thảo luận với sự tham dự của hơn 50 Đại sứ, Phó Đại sứ các nước thành viên LHQ. Các thành viên LHQ nhấn mạnh sự cần thiết thực hiện chương trình phụ nữ, hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh của nhân viên gìn giữ hòa bình, tăng cường, củng cố quan hệ đối tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực, tiểu khu vực, trong đó có quan hệ với ASEAN. Nhiều ý kiến nhận định, cần bảo đảm tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhân viên gìn giữ hòa bình; đồng thời nhấn mạnh các thách thức từ sự thiếu hụt ngân sách, vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trước thách thức từ các biến chủng mới.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ phát biểu khẳng định cam kết của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ và các nỗ lực hướng tới tăng cường hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình; nhấn mạnh sự cần thiết của chương trình tiêm vắc xin cho nhân viên gìn giữ hòa bình, nhất là các đối tượng dễ bị lây nhiễm như các nhân viên y tế làm việc tại các bệnh viện dã chiến, các lực lượng hoạt động tại những vùng có mức độ lây nhiễm cao; nhấn mạnh trách nhiệm và vai trò của nước chủ nhà, tầm quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa các phái bộ và nước chủ nhà trong quá trình đảm bảo an toàn, an ninh cho các lực lượng gìn giữ hòa bình nói chung và tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các nhân viên gìn giữ hòa bình nói riêng.

II. TÌNH TRẠNG BẤT ỔN TẠI MI-AN-MA THỜI GIAN GẦN ĐÂY

Trong cuộc bầu cử tháng 11/2020, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đã giành chiến thắng với tổng cộng 920 ghế trong cuộc bầu nghị viện tất cả các cấp; trong khi đó, đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) do quân đội hậu thuẫn và các đảng khác tham gia tranh cử đã không đạt được kết quả tốt. Theo Hiến pháp năm 2008, lực lượng quân đội được đảm bảo có được 25% tổng số ghế nghị sỹ Quốc hội và kiểm soát các bộ quan trọng/chủ chốt như: Bộ Quốc phòng, Bộ Biên giới, Bộ Nội vụ. Vì vậy, những ưu tiên hàng đầu của NLD vẫn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của quân đội, bao gồm việc sửa đổi Hiến pháp và duy trì hòa bình với các cộng đồng người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, quân đội Mi-an-ma và đảng đối lập đã cáo buộc cuộc bầu cử diễn ra tháng 11/2020 có sự gian lận.

Ngày 01/02/2021, trước khi Quốc hội Mi-an-ma khai mạc phiên họp mới tại thủ đô Nay Pyi Taw, người phát ngôn của NLD Myo Nyunt xác nhận quân đội Mi-an-ma đã bắt giữ Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint, Bộ trưởng Tài chính và kế hoạch Soe Nyunt Lwin cùng một số quan chức khác thuộc NLD trong cuộc đột kích vào rạng sáng ngày 01/02/2021. Văn phòng Tổng thống Mi-an-ma đã ban bố tình trạng khẩn cấp của nước này

trong 01 năm và quân đội nắm quyền kiểm soát; quyền lãnh đạo nhà nước sẽ được giao cho Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing. Các chức năng lập pháp của Quốc hội bị đình chỉ.

Ngày 08/02/2021, nhiều người dân Mi-an-ma đã đổ ra đường biểu tình, yêu cầu quân đội Mi-an-ma công nhận kết quả bầu cử năm 2020 và rút khỏi chính trị. Trước tình hình đó, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Min Aung Hlaing tuyên bố, quân đội Mi-an-ma sẽ tổ chức bầu cử tự do và giao quyền lực cho đảng chiến thắng.

Trước diễn biến tại Mi-an-ma, dư luận nhiều nước trong khu vực và thế giới bày tỏ quan ngại và kêu gọi Mi-an-ma giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Tổng thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi quân đội Mi-an-ma tôn trọng ý chí của người dân nước này và nhấn mạnh mọi bất đồng cần phải giải quyết thông qua đối thoại hòa bình. Các nước: Singapore, Malaysia, Indonesia, Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu, Nhật, Anh, Pháp, Australia... bày tỏ quan ngại "sâu sắc" về tình hình đang diễn ra tại Mi-an-ma và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế, hợp tác giải quyết mọi tranh chấp bầu cử một cách hòa bình, theo khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo ổn định chính trị và xã hội.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 01/02/2021 kêu gọi quân đội Mi-an-ma từ bỏ quyền lực, đồng thời ra lệnh xem xét lại việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Joe Biden kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng nhau lên tiếng gây sức ép buộc quân đội Mi-an-ma lập tức từ bỏ quyền lực; Mỹ sẽ phối hợp với các đối tác trong khu vực và thế giới nhằm hỗ trợ khôi phục luật pháp cũng như quy trách nhiệm cho những đối tượng liên quan tới vụ đảo chính quân sự ở Mi-an-ma.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Là nước láng giềng trong khu vực và cũng là thành viên ASEAN, Việt Nam hết sức quan tâm theo dõi tình hình đang diễn ra tại Mi-an-ma. Việt Nam mong muốn Mi-an-ma sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và tiếp tục đóng góp cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

Đề cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đúng về tình trạng bất ổn tại Mi-an-ma, công tác tuyên truyền cần chú ý một số vấn đề sau:

Một là, thông tin đầy đủ, khách quan về tình trạng bất ổn tại Mi-an-ma hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn Mi-an-ma sớm ổn định tình hình để xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.

Hai là, từ những mâu thuẫn, tranh chấp trong cuộc bầu cử ở Mi-an-ma, cần đẩy mạnh tuyên truyền đề cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vai trò đặc biệt quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới.

III. DỰ BÁO MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI CỦA MỸ DƯỚI THỜI TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN

Trong 4 năm (2017 - 2020) trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã áp dụng chính sách đối ngoại theo khẩu hiệu “Nước Mỹ trước tiên”. Theo đó, ông hướng nước Mỹ giảm sự can thiệp từ bên ngoài để tập trung tăng cường nội lực, từ đó tạo ra một nước Mỹ mạnh mẽ hơn và sẵn sàng hành động để bảo vệ lợi ích quốc gia cốt lõi.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden đã thường xuyên đề cập đến mong muốn khôi phục vị thế của nước Mỹ trên trường quốc tế. Ngay sau khi nhậm chức Tổng thống vào ngày 21/01/2021, ông Biden tuyên bố sẽ đảo ngược nhiều chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm Donald Trump.

Ngày 01/02/2021, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nêu ra những mối quan tâm chính về chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Joe Biden như sau:

- Ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden là tạo “sức sống trở lại” cho liên minh xuyên Đại Tây Dương; tích cực cải thiện quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO); tái gia nhập các hiệp ước và thể chế quốc tế; gia hạn thêm 5 năm đối với Hiệp ước Cắt giảm vũ

khí tấn công chiến lược mới (New START), đồng thời cân nhắc các biện pháp đáp trả một số hành động của Nga được cho chống lại nước Mỹ...

- Đối với khu vực châu Á, Mỹ sẽ áp dụng chính sách cân bằng trong quan hệ với các nước trong khu vực châu Á. Trong đó, với Triều Tiên, Mỹ sẽ xem xét lại toàn bộ cách tiếp cận, đồng thời sẽ phối hợp với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Với Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Blinken nhận định, Trung Quốc đang đặt ra "thách thức quan trọng nhất" đối với Mỹ hơn so với bất kỳ quốc gia nào khác và Mỹ muốn có một cách tiếp cận "kiên nhẫn" trong mối quan hệ với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông cũng hối thúc Trung Quốc tạo điều kiện cho cuộc điều tra minh bạch về xác định nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19.

- Về tiến trình hòa bình Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, Mỹ sẽ "khôi phục các chương trình viện trợ của Mỹ nhằm hỗ trợ nhân đạo và phát triển kinh tế cho người dân Palestine, đồng thời tiến hành các thủ tục nhằm mở lại các phái đoàn ngoại giao vốn bị chính quyền tiền nhiệm đóng cửa", hối thúc Israel và Palestine tránh các bước đi đơn phương và giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất cho hòa bình giữa Israel và Palestine.

- Về chính sách thương mại, thời gian tới, Mỹ sẽ tập trung hỗ trợ người lao động và đảm bảo các hiệp định thương mại sẽ bảo hộ tốt hơn và tạo nhiều việc làm hơn cho người lao động...

Nhận định về chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời tân Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhiều chuyên gia cho rằng, mặc dù có thể duy trì một số chính sách đối ngoại từ thời cựu Tổng thống Trump, song về cơ bản, ông Biden đã và sẽ đảo ngược nhiều chính sách đối ngoại của ông Trump. Điều này khiến cục diện chính trị thế giới sẽ trở nên khó đoán định hơn trong thời gian tới.

TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

I. BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Nhằm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 17/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt những yêu cầu sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 17/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

2. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có năng lực, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia đại biểu HĐND các cấp. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

3. Làm tốt việc giới thiệu, lựa chọn để bầu được những đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm,

nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phân đấu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo số lượng được quy định.

4. Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Đề cử, ứng cử; việc thẩm định hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định những việc được làm và việc không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các khóa trước đây.

6. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong thị xã về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

7. Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử

8. Giao Ban Tổ chức Thị ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử của thị xã để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.

9. Hội đồng nhân dân thị xã; Ủy ban nhân dân thị xã; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; Đảng ủy các xã, phường, Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương và các cơ quan chức năng có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

(Nguồn: trích Chỉ thị số 05-CT/TU, ngày 17/12/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy)

II. TÌNH HÌNH THỊ XÃ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021

1. Về thị trường, hàng hóa, giá cả và các dịch vụ phục vụ nhân dân:

- Tình hình thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 ổn định; thị trường hàng hóa phục vụ Tết đa dạng, phong phú, chất lượng đảm bảo, các mặt hàng trong nước sản xuất chiếm ưu thế tại các chợ và siêu thị Co.opmart; trước Tết không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, những ngày cận Tết do sức mua của nhân dân tăng mạnh nên giá một số mặt hàng phục vụ tết có tăng nhẹ như thực phẩm tươi sống, bia, rượu và nước giải khát.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ trên thị trường diễn ra khá nhộn nhịp, hàng hóa lưu thông thông suốt. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường

trước và trong tết Nguyên đán Tân Sửu. Nhìn chung việc kiểm tra chấp hành các quy định về bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm túc⁽²⁾.

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Trong thời gian trước và trong Tết, trên địa bàn thị xã không xuất hiện dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.

- Vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã trong dịp Tết được bảo đảm, chỉ đạo tăng cường lực lượng để tổ chức thu gom rác, quét dọn đường phố tạo môi trường sạch đẹp để nhân dân vui Xuân đón Tết, đặc biệt là làm sạch môi trường các khu vực: Các khu du lịch cộng đồng, các chợ, Cảng La Gi, Bến xe thị xã..., nhìn chung công tác vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị thị xã La Gi được bảo đảm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

- Về lượng khách du lịch: Tập trung chỉ đạo không để xảy ra nạn chèo kéo, đeo bám du khách, mất trật tự tại các điểm du lịch trên địa bàn thị xã. Các điểm du lịch trên địa bàn thị xã thu hút du khách đến tham quan dã ngoại và du lịch tín ngưỡng tại di tích Dinh Thầy Thím. Công tác an ninh trật tự, an toàn thực phẩm được đảm bảo cho du khách vui xuân, không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp vào thời điểm cận Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, nên lượng khách du lịch đến thị xã giảm nhiều so với cùng kỳ Tết nguyên đán Canh Tý 2020.

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn thị xã La Gi: Đã tăng cường các đầu phương tiện nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày Tết, không xảy ra hiện tượng ứ đọng khách tại bến xe thị xã.

- Cung cấp điện: Trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán ngành điện cấp điện đảm bảo 24/24 trên toàn địa bàn thị xã; phân công lãnh đạo và nhân viên Điện lực trực Tết để đảm bảo khắc phục kịp thời các sự cố về điện, cấp điện thông suốt trong dịp Tết.

- Cung cấp nước: Trước, trong và sau Tết, nước phục vụ sinh hoạt nhân dân và cho sản xuất nông nghiệp được bảo đảm⁽³⁾.

2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19:

Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức triển khai kịp thời và đầy đủ các thông báo, các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến địa bàn các xã, phường và thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng cho nhân dân biết, chấp hành.

Tính từ 21 giờ ngày 28/01/2021 đến ngày 14/02/2021, tổng cộng có 245 trường hợp cách ly tại nhà (trong đó có 79 trường hợp hoàn thành cách ly); 20 trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của thị xã (trong đó có 02 trường hợp vừa hoàn thành cách ly); 01 trường hợp cách ly tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã (trường hợp này có dấu hiệu đau họng, họng đỏ, không sốt, bệnh nhân tinh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, không ho, không khó thở, không khạc đờm); 164 trường hợp tự theo dõi sức khỏe (F3). Có 206 mẫu gửi xét nghiệm.

Tính đến thời điểm 12h00, ngày 14/02/2021 trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm dịch bệnh Covid-19 (kể cả người nước ngoài).

3. Tình hình tổ chức các hoạt động thăm hỏi, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

a. Các hoạt động thăm hỏi.

- Thị xã tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách và người có công; ngoài các nguồn của Trung ương và Tỉnh thì ngân sách thị xã chi tặng quà cho 1.180 đối tượng với tổng số tiền 354 triệu đồng; kịp thời chi trả trợ cấp Tết nguyên đán theo quyết định của

⁽²⁾ Từ ngày 10/01/2021 đến ngày 11/02/2021 (Đợt 1), Đoàn kiểm tra liên ngành về thị trường thị xã La Gi đã kiểm tra 15 vụ, trong đó phát hiện và xử lý 13 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng (12 vụ trong lĩnh vực ATTP, 01 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh).

⁽³⁾ Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 344/UBND-QLĐT, ngày 09/02/2021 chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn điều tiết nguồn nước phục vụ cho người dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn trong thời gian trước, trong và sau Tết.

UBND tỉnh cho 1.731 đối tượng với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và 907 đối tượng người có công với số tiền hơn 273 triệu đồng theo quyết định của Chủ tịch nước. Đồng thời đã vận động, hỗ trợ cho 7.049 lượt người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng để vui xuân, đón Tết⁽⁴⁾.

- Đã tổ chức mừng thọ cho 74 cụ 90 tuổi với số tiền và hiện vật là 51,8 triệu đồng; mừng thọ cho 05 cụ 100 tuổi với số tiền là 3,5 triệu đồng và 05 mét vải lụa/cụ. Thăm 48 bệnh nhân nằm viện vào ngày 30 Tết Âm lịch với số tiền là 100.000 đồng/người.

b. Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí.

- Các hoạt động tuyên truyền Mừng Đảng - Mừng Xuân trên địa bàn thị xã được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Toàn địa bàn thị xã La Gi đã thực hiện tuyên truyền về mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021; tuyên truyền Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo, phòng chống tội phạm; gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19⁽⁵⁾. Việc treo cờ Tổ quốc trong dịp Tết ở các cơ sở, đơn vị nhà nước và nhân dân được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc.

- Các khu vui chơi thiếu nhi trên địa bàn thị xã hoạt động trong tất cả các ngày Tết để phục vụ nhân dân.

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã đã chủ động chuẩn bị sớm nội dung chương trình phục vụ các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân; chủ động xây dựng các tin, bài và phóng sự phục vụ nhân dân. Duy trì tiếp phát các kênh truyền hình với chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu giải trí và hưởng thụ văn hoá của nhân dân địa phương trong dịp Tết.

c. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

- Công tác tiếp nhận, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân được chuẩn bị, thực hiện chu đáo⁽⁶⁾.

- Thực hiện chủ trương vui Xuân đón Tết với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí; Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã không được sử dụng ngân sách tổ chức liên hoan, họp mặt để dành thời gian chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các hộ khó khăn..., tinh thần chỉ đạo trên được thực hiện nghiêm túc.

4. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

a. Về an ninh chính trị.

Trong 06 ngày Tết, có 68 người nước ngoài đến địa phương thăm thân nhân, du lịch và đón Tết tại thị xã (so với năm 2020, giảm 09 người 68/77); tình hình người nước ngoài, Việt kiều về địa phương chấp hành tốt việc đăng ký tạm trú, không phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.

b. Về trật tự xã hội.

- Trong 06 ngày Tết từ ngày 09/02/2021 đến ngày 14/02/2021 (từ ngày 28/12 âm lịch đến ngày 03/01 âm lịch): Trên địa bàn thị xã không xảy ra tai nạn giao thông; so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 không tăng, không giảm.

⁽⁴⁾ Trong đó: Hỗ trợ cho 127 lượt hộ có công với cách mạng với tổng số tiền 29 triệu đồng, 281 lượt hộ nghèo với tổng số tiền hơn 159 triệu đồng, 871 lượt hộ cận nghèo với tổng số tiền hơn 478 triệu đồng và 5.770 lượt hộ khó khăn với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.

⁽⁵⁾ Trong đó, tuyên truyền lưu động với thời lượng 64 giờ; trang trí cổ động với 310 m² pa nô tuyên truyền, 250 lá cờ phướn, khẩu hiệu, 80 lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, 130 lá cờ màu, cờ dây các loại và 08 lồng cờ trang trí.

⁽⁶⁾ Tổng số bệnh nhân đến khám, điều trị từ ngày 09/02/2021 đến 14/02/2021 (tức từ 28 đến mừng 3 Tết Âm lịch) là 210 trường hợp. Thực hiện 18 ca phẫu thuật an toàn, các tua trực cấp cứu duy trì đều đặn 24/24 giờ nên đã giải quyết kịp thời các nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân địa phương.

- Phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội không xảy ra (*so với cùng kỳ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 không tăng, không giảm*); công tác phòng, chống cháy nổ được tăng cường. Ngoài ra, bắt quả tang 12 trường hợp đốt pháo, xử phạt hành chính 10 trường hợp; bắt, xử lý hình sự 02 vụ/02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt 02 vụ/07 đối tượng cờ bạc bằng nhiều hình thức; gọi kiểm điểm răn đe 13 đối tượng vi phạm trật tự xã hội.

Nhìn chung, năm nay các cấp, các ngành lãnh đạo, chỉ đạo khá tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng xã hội, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo chu đáo và tốt hơn, phát huy tinh thần tương thân, tương ái bảo đảm “*người người có Tết, nhà nhà cùng vui Tết*”; các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí được duy trì; hàng hóa phong phú, giá cả tương đối ổn định; các dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, điện, nước phục vụ Tết đảm bảo; tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chủ động tuần tra kiểm soát, không để xảy ra bị động, bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh ở cây trồng, vật nuôi được chú trọng; công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, dịch bệnh ở người; công tác phòng, chống dịch Covid-19 luôn được tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đầy đủ, kịp thời, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm dịch bệnh Covid-19 (*kể cả người nước ngoài*).

(*Nguồn: trích Báo cáo số 55-TB/TU, ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy*).

VĂN BẢN MỚI

Nghị quyết số 16/NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ **Về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19**. Nghị quyết gồm 05 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2021. Một số quy định chủ yếu của Nghị quyết:

Về chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cách ly y tế:

(1) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và không phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch: a) Phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-COV-2 của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Quy định này không áp dụng đối với các đoàn ngoại giao cấp cao; các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, khách mời do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời. Việc chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp này do Bộ Y tế thống nhất với cơ quan mời. Việc miễn hoặc cá nhân phải tự chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; b) Cơ quan, tổ chức đón tiếp người nhập cảnh phải thông báo cho Sở Y tế địa phương về danh sách lưu trú và địa chỉ lưu trú để tổ chức theo dõi, giám sát y tế và thực hiện việc xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.

(2) Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch: a) Phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam; b) Phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập trung); c) Phải tự chi trả các chi phí sau đây: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly; Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

(3) Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng,

chống dịch: a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1, Nghị quyết này; b) Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí sau đây cho cơ sở cách ly: Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ sở cách ly tập trung; Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành; Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày; Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày. Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này.

(4) Người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung: a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này. Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 thì được ngân sách nhà nước chi trả; b) Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước bảo đảm các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết này.

(5) Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch: a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này; b) Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước bảo đảm: Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày. Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày.

(6) Người tham gia công tác phòng, chống dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được áp dụng chế độ theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị quyết này.

(7) Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí khám, điều trị như sau: a) Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; b) Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định chế độ phụ cấp chống dịch, nguồn kinh phí thực hiện, nguyên tắc chi trả... cho những người tham gia công tác chống dịch bệnh Covid-19./.